



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 7 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. ส.กีฬาคนพิการจัด5แมตซ์ใหญ่ หลังสถานการณ์โควิด'คลี่คลาย
2. คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: จะไปต่อหรือรอก่อน
3. ภาพข่าว: น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์
4. 'แม่โคโรโดดอ้อมเกษตรกร ชายเผือกถือตแรก5พันกก.
5. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
6. "ปิดทอง"อ้าแขนรับคนตงานสืบสานพระราชดำริพระบรมชนกาทิเบศร
7. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ข้าวโพดหวาน...ไม่หวานหมู
8. ตั้ง'เสธ.อ้าย-ปัทมา'นั่งที่ปรึกษา สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย.
9. 'สนธิรัตน์'เร่งเครื่องบล็อกเชน สกัด'คนกลาง'กดราคาปาล์ม
10. คอลัมน์: เติลนิวิส์ก่อนขึ้นแท่น: 'อธิบดีกรมศุลฯ' แจง
11. คอลัมน์: แท้ทั้งก่ความคิด: ท้องถิ่นวิถีใหม่
12. คอลัมน์: ส่งโซเซียล

สื่อ

- มติชน (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
มติชน  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

## ส.กีฬาคนพิการจัด5แมตช์ใหญ่ หลังสถานการณ์'โควิด'คลี่คลาย

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคม ที่ กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน

ที่ประชุมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสมาคม โดยมี “เสธ.อ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพบก และอดีตนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นฯ เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคม นอกจากนี้ ยังมีคณะที่ปรึกษาอีก 5 คน ประกอบด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ, พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อดีตแม่ทัพภาค 4 และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายแพทย์อรุณฤทธิ ศฤงคไพบูลย์, ศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์ และ ดร.แอน มหาศิตะ

ที่ประชุมรับทราบว่ามี 12 ชนิดกีฬาที่มีโอกาสผ่านการควอลิฟาย กีฬาพารา ลิมปิกเกมส์ 2021 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ยิงธนู 6 คน, แบดมินตัน 8 คน, ยิงปืน 6 คน, เทเบิลเทนนิส 10 คน, วูตวู้ 3 คน, จักรยาน 1 คน, เทควันโด 1 คน, กรีฑา 3 คน, วีลแชร์เรซซิ่ง 8 คน, วีลแชร์เทนนิส 2 คน, ยกน้ำหนัก 2 คน และวีลแชร์ฟันดาบ 4 คน

สำหรับแผนงานที่สำคัญของสมาคมจะเป็นเจ้าภาพจัด 5 รายการใหญ่ ได้แก่ 1.กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก (ไอวาล เวิลด์ เกม 2020) วันที่ 10-17 ธันวาคม 2563 ที่ จ.นครราชสีมา / กีฬาแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์เอเชีย วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2563 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ พืทท์ ไทยแลนด์ โอเพ่น วันที่ 18-24 ธันวาคม 2563 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาวีลแชร์เทนนิส 3 รายการ ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เลื่อนมาจัดใหม่ในช่วงเดือนกันยายน

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

## จะไปต่อหรือรอก่อน

โ ฟกัสเข้าไปใน พรรคพลังประชารัฐ อาจจะทำให้เกิดความสับสน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ถูกสนับสนุน ที่ต้องถือว่าเป็นเกมการเมือง ไปแล้ว ลำพัง อุดตม สวานายน รมว.คลัง ที่รักษาการหัวหน้าพรรค และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และรักษาการเลขาธิการพรรค คงเอาไม่อยู่

ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

ถนนทุกสายมองไปที่รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แน่นนอน ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่า *ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐ* ก็จริง แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง รองนายกฯสมคิด กับ สี่ยอดกุมาร แยกกันไม่ออก เมื่อนำไปโยงความสัมพันธ์ระหว่าง รองนายกฯสมคิด กับ พันธมิตรนอกพรรคพลังประชารัฐ ด้วยแล้ว เลยทำให้หอดคิดไม่ได้

รองสมคิดจะคิดอย่างไร

ระหว่างรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ที่มีชื่อเป็นแคนดิเดต หัวหน้าพรรคกับ อุดตม รักษาการหัวหน้าพรรค ด้วยหากที่วางกันไว้หลายชั้น ความแตกต่างทางความคิดระหว่าง ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง กับ ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เลยมองถึงนโยบายและปัญหาที่ต่างกัน

ถูกจับเอาไปโยงเรื่องของผลประโยชน์และตำแหน่ง รมด.

อ้างชนวนเหตุมาจาก *ความต้องการบีบให้มีการปรับ ครม.* ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พุดชัดเจนนเรื่อง ครม. กับ

เรื่องในพลังประชารัฐ ไม่เกี่ยวกับ อำนาจการปรับ ครม.อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะเอาใครเข้าใครออกก็ ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะผู้บริหารในพลังประชารัฐ เพราะการเปลี่ยนแปลงใน พลังประชารัฐ ก็ไม่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเรื่องของผู้บริหารพรรค ส.ส.พรรคและประธาน ยุทธศาสตร์พรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะบริหารจัดการ อย่างไร

อันที่จริงถ้าทุกคนยอมรับกติกาไม่หวงอำนาจ หรือ มีอคติ ส่วนตัว ไม่น่าจะมีปัญหา อากา *เกลียดตัวกินไข่* ได้อำนาจ ทางทหาร ได้ ส.ส.ช่วยสนับสนุน แต่ไม่ยอมรับทหาร ไม่ยอมรับ นักการเมือง ที่จะเข้ามาบริหาร รวมทั้งเรื่องของผลประโยชน์ ต่างๆที่ยังคาเก้าอี้อยู่ ทำให้เกิดศึกขึ้นในพลังประชารัฐ

การที่ ส.ส. ประกาศความชัดเจน เช่น กลุ่มสามมิตร สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และ อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท ประกาศสนับสนุน พล.อ. ประวิตร หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ จะสนับสนุน อุดตม และ สนธิรัตน์ ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ

การหยีบยกเหตุผลมาโจมตีกันเอง เช่น เพราะต้องการ ตำแหน่ง รมว.พลังงาน บ้าง หรือ กระทรวงเกษตรฯ บ้าง ทำให้ หนีภาพการเมืองเก่าๆไม่พ้น โดยเฉพาะฝ่ายที่อ้างว่าเป็นน้ำดี

วันที่ 15 มิ.ย.นี้ต้องวัดใจ รักษาการหัวหน้าพรรค รักษาการ เลขาธิการพรรค รักษาการนายทะเบียนพรรค *จะนัดประชุมใหญ่ พรรคเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่หรือไม่ จะเล่นตาม กติกาหรือยื้อเวลา จะไปต่อหรือรอก่อน.*

หมัดเหล็ก



☑ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวอิงอร ปัญญา กิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ จ.ชัยนาท มอบนโยบายแผนสารเคมีการเกษตร โดยมี นายวิระศักดิ์ ศรีโสภาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ชัยนาท ให้การต้อนรับ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท



## 'แม็คโคร'โดดอุมเกษตรกร ชายเฝือกลือตแรก5พันกก.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำในเกษตรแปลงใหญ่ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนแปลงใหญ่ 6,877 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 407,493ครัวเรือน พื้นที่ 6,585,336 ไร่ สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมและบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต ผ่านสาขาของแม็คโครกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ ปัจจุบันแม็คโครทดลองซื้อผลผลิตเหือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เหือก ต.หเรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 5,000 กิโลกรัม (กก.) เริ่มส่งผลผลิตวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา และจะมีแผนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เริ่มจากจังหวัดใกล้กรุงเทพฯจากนั้นขยายต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตให้เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

เกษตรวันนี้ประจำวันที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563..... ● เดีนเกมรุกหุนเกษตรกรไทยปรับตัวสู่ New Normal มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ภาคหวังจะ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มีอาชีพ" โดยได้บริษัทลาชาต้าผู้นำแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชั้นนำของไทย มาช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก มีเกษตรกร-กลุ่มเกษตรกรเข้าอบรมและเปิดร้านค้าออนไลน์รวม 113 ร้านค้า ส่วนใหญ่สามารถสร้างยอดขายบนแพลตฟอร์ม ลาชาต้า ได้เพิ่มขึ้น และคาดจะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ตามเป้าใน 6 เดือน แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ความนิยมและยอดสั่งซื้อมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรฯ จึงจะขยายความร่วมมือกับ บริษัทช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคอมเมิร์ซมาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรไทย ให้เป็นผู้ขายออนไลน์อย่างมืออาชีพ..... ●



นายทะเล่าปลี



## “ปิดทอง”อำเภอรับคนตกงาน สืบสานพระราชดำริพระบรมชนกชาติเบศร

ในขณะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินหน้า โครงการช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการอนุมัติจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ตกงานที่อาจจะมากกว่า 14 ล้านคนตามการคาดการณ์ของสำนักเศรษฐกิจหลายแห่งนั้น

ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ก็เตรียมมาตรการจำนวนมากเพื่อรับมือกับอนาคตของประเทศไทย ที่อาจจะ มีประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยต้องตกงาน หรือไม่มีงานทำ

ภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยุติลง โดยเฉพาะเมื่อ โครงสร้างต่างๆทางสังคมของประเทศไทย จำต้องเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ด้วยเหตุที่ การแพร่ระบาดของไวรัสตัวใหม่นี้ ได้กลายเป็นอุบัติการณ์ ที่กระทบถึงการ ใช้ชีวิตตามปกติของผู้คนทั่วทั้งโลก รวมถึง ประเทศไทยด้วยนั่นเอง

การพยากรณ์ล่วงหน้าว่า จะมีคนไทยจำนวนมาก ต้องตกงานในอนาคตข้างหน้า นั้น ทำให้คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทอง ต้องศึกษาหาแนวทางเพื่อจะกอบกู้ วิกฤติชาติในครั้งนี้ให้ได้ เพื่อสร้างชนบทของประเทศไทย ให้ยั่งยืน

เหตุผลนี้ ทำให้มูลนิธิปิดทองหลังพระ ร่วมมือ กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคีภาคเอกชนต่างๆ นำแนวพระราชดำริมา บรรเทาพิษโควิด-19 เข้าไปส่งเสริมอาชีพและพัฒนา





การเกษตรใน 43 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ จำนวน 107 โครงการ เพื่อช่วยให้ประชาชน 5,320ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 217 ล้านบาท

## แนวทาง 4 ประสาน 3 ประโยชน์

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระเปิดเผยกับ ทีมเศรษฐกิจ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของโควิด-19 ว่ามูลนิธิยึดแนวทางบูรณาการกับภาคีในรูปแบบของ “แนวทาง 4 ประสาน 3 ประโยชน์” เพื่อสร้างชนบทไทยให้เกิดความยั่งยืน คือ ราชการ เอกชน ประชาชน และมูลนิธิ ในฐานะผู้ริเริ่มและประสานแผน จึงทำให้โครงการต่างๆเริ่มได้รวดเร็วและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

“ในเวลาสองเดือนที่มูลนิธิตัดสินใจจะทำก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำต้นทุน สำรวจความคิดเห็นของชาวบ้าน และข้อมูลตลาดสินค้า ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจ จึงมั่นใจว่าเรากำลังทำอะไร เพื่ออะไร”

ปิดทองหลังพระ มีเป้าหมายเบื้องต้น คือการสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยนำมาผนวกกับการแก้ปัญหาภัยแล้งและเศรษฐกิจตกต่ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การลงทุน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา กล่าวไว้ว่า “ช่วงที่มีปัญหาหลายๆอย่างตอนนี้ ประชาชนจะเห็นว่าพระราชดำริช่วยได้จริงๆ โครงการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เกษตร ภาคเอกชน มาร่วมมือกับผู้ตกงานจากโควิด-19 แล้วมาทำงานหารายได้ยังชีพ 377 คนกับชาวบ้านอีกเกือบ 4,000 คน ที่อาสามาทำงาน เพราะเขารู้ว่าเมื่อมีน้ำแล้ว เขาเองจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงมีเอกภาพและทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ”

## รายได้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาทั้ง 107 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุม 43 อำเภอ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วพบว่า ทำให้เกษตรกร 5,320 ครัวเรือน มีน้ำเพียงพอเพื่อการเกษตร คือ เพิ่มขึ้น 23.7 ล้านลูกบาศก์เมตร กระจายน้ำได้ครอบคลุม 30,900 ไร่

“เราเคยทำโครงการแบบนี้มาก่อนที่อุดรธานี ซึ่งวิจัยแล้วว่าเมื่อมีน้ำเพียงพอ รายได้ของชาวบ้านจะเพิ่มขึ้นไร่ละ 7,000 บาท คือ จากข้าวประมาณสองพันบาท และจากพืชหลังนาอีกห้าพันบาท ฉะนั้นแหล่งน้ำ 107 แห่งนี้ก็จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 217 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนรวมเพียง 48.8 ล้านบาท หรือเฉลี่ยแห่งละ 456,000 บาท”

นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำแล้ว มูลนิธิยังจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม ตรงความต้องการของตลาดอีกด้วย จึงจะ



ทำให้เกิดคุณประโยชน์หลักๆสามด้าน คือ เกิดระบบกระจายน้ำ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอาชีพเกษตรกร เกิดธุรกิจใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด และเกิดความรู้ เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

“การระบาดของโควิด-19 มาซ้ำเติมความแห้งแล้งรุนแรงที่สุดใน 40 ปีเราต้องยอมเหนียวกันแต่เมื่อรัฐบาลเตรียมกระตุ้นการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร ผมก็คิดว่าแนวทางที่เราทำกันอยู่นี้จะทำให้กระตุ้นได้ผลเต็มที่และยั่งยืนด้วย”

การดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของโควิด-19 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นการจัดทำ โครงการแบบองค์รวม (holistic) ที่มองกิจกรรมทุกกิจกรรม ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ การพัฒนาการเกษตรหลังมีน้ำ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในภาคเกษตร โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

## มูลนิธิพร้อมจ้างคนตกงาน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมจ้างงานผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์ COVID-19 ช่วยงาน โครงการเพื่อให้นักกลุ่มนี้มีงานทำและเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริไปด้วย ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านการตลาดอย่างบูรณาการ

โครงการมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากกระบวนการค้นหาปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในระดับฐานราก ตามหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตั้งแต่การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหา การทำประชาคมให้เกิดการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดตั้งกลไกในรูปคณะทำงานระดับจังหวัด และอำเภอ

ทั้งนี้ ก็เพื่อต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืน จัดทำระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน และติดตามผล มีการแบ่งมอบภารกิจในการปฏิบัติที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่)

โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งชำรุดเสียหาย ราษฎรใช้ประโยชน์จากน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพตามความต้องการของชุมชน โดยกรณีฝายชำรุด จะทำการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ กรณีน้ำไม่พอ จะทำการเสริมศักยภาพสร้างระบบส่งน้ำถึงแปลงเกษตร โดยระบบท่อ คลองส่งน้ำหรือถังพักน้ำและใช้ระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำและส่งน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้น้ำมัน

จากนั้นจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่มีกติกาชัดเจน โดยปิดทองหลังพระ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และราษฎรสละแรงงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบในการเขียนแบบแปลน และคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณากลับกรองคัดเลือกโครงการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 และกลับภูมิลำเนา มาปฏิบัติงานในโครงการ จะเน้นคัดเลือกคนในหมู่บ้านเป้าหมายที่พัฒนาแหล่งน้ำกรณีไม่มีบุคคลที่ถูกเลิกจ้างให้พิจารณาหมู่บ้านโดยรอบหรือตำบล หรือใช้เวลาในการเดินทาง มาปฏิบัติงานไม่เกิน 30 นาทีที่มีการจ้างงานเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับ บัณฑิตว่างงานจะมาเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน และผู้ว่างงานมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ คาดหวังว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน คือ เกษตรกรได้รับน้ำเข้าถึงแปลงเกษตรของตน และมีความรู้ในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากมีระบบน้ำ ทั้งจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น พืชหลังนา พืชผักตลอดปี ได้ความรู้ในการทำเกษตรประณีต และเกษตรแม่นยำ และได้รับกองทุนปัจจัยการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช ปศุสัตว์ แบบเกษตรทฤษฎีใหม่

## รองรับผู้ว่างงานจากโควิด-19

ผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 มีรายได้และมียอดความรู้สามารถนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ และอาจเปลี่ยนแนวคิดทำการเกษตรในภูมิลำเนา ไม่กลับไปทำงานในสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำโครงการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่โครงการดำเนินการไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งได้มีการรายงานกระบวนการและความก้าวหน้าของโครงการ ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับทราบแล้วในเบื้องต้น

สิ่งนี้อาจเป็นต้นแบบให้รัฐบาลขยายโครงการให้กว้างขวางขึ้นเป็นระดับประเทศต่อไป ในช่วงที่รัฐบาลกำลังจัดเตรียมมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 นี้

นายชัยรัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า “โครงการที่มาร่วมกันทำนี้สามารถทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคงระยะยาวแก่ชาวบ้านได้ เป็นการทำให้แบบเล็กไปหาใหญ่ ผมจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย เข้ามาร่วม เพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบของงานเพื่อให้กาฬสินธุ์ขยายงานต่อไปได้เอง”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

กล่าวว่า ขอนแก่นมีแนวทางชัดเจนที่จะต่อยอดการพัฒนา แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยได้มอบให้หน่วยราชการต่างๆ เข้ามามีบทบาทเช่นเกษตรจะเข้ามาสนับสนุนทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการที่จังหวัดเข้มาทำงานด้วยนี้ไม่เพียงจะบรรเทาทุกข์คนตงงานจากโควิด-19 เท่านั้น แต่เป็นโครงการพัฒนาอาชีพที่จะมีความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริได้ต่อไป เพราะสามารถแก้ปัญหาน้ำพร้อมกับเสริมความสามารถทางอาชีพให้แก่ประชาชนไปพร้อมๆกัน

ด้าน นายพงศ์ภัก สีมี่ อายุ 26 ปี ชาวอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า เขาตงงานจากอาชีพรับจ้างกรีดยางในจังหวัดสงขลา จึงต้องกลับบ้านเกิดอุดรธานี และสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในตำแหน่งอาสาพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)

“ตอนแรกผมก็ไม่รู้อะไร แต่พอมาร่วมแล้วก็คิดว่าที่คิดเพราะมีงานทำชั่วคราวแล้วยังได้เข้าอบรมทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องพระราชดำริกับเทคนิคการเกษตรอย่างระบบน้ำหยดพลังแสงอาทิตย์ เทคนิคการปลูกผักที่ตลาดต้องการ เป็นประโยชน์กับผมและชุมชนมาก”

ในสภาวะการณ์ที่ประเทศและคนไทยเผชิญวิกฤติและความยากลำบากเช่นที่เห็นอย่างน้อยเราๆท่านๆก็ยังมีมูลนิธิหลายแห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.

**ทีมเศรษฐกิจ**





## ชาวโพดหวาน...ไม่หวานหมู

ทั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้านเรา เรื่ององค์ความรู้ ไม่น้อยหน้าชาติไหน มีงานวิจัย บุคลากรทรงความรู้มากมาย ไม่ว่าจะ เป็นด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่แต่ละหน่วยงานน่าจะนำข้อมูลมา บูรณาการกันได้

แต่ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวโพดหวาน เพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ในระยะสั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อง บากหน้าไปพึ่งพาบริษัทเอกชนให้มาร่วมทำโครงการทดลอง

ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 350 ราย ไร่ละ 1 กก. ทดลองปลูกไร่ละไม่เกิน 1 ไร่ ในพื้นที่ 350 ไร่ ใน 32 จังหวัด



โดยบริษัทเอกชน จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงวิธีการ ปลูกที่ถูกต้อง ระยะเวลา เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด จะทำเพื่อสร้างภาพ ความสำเร็จงานแจกเมล็ดพันธุ์ มาแจกฟรีหรืออะไรก็ตาม แต่...แต่ที่วาดฝันไว้ใน สถานการณ์โควิด-19 ระบาดความต้องการบริโภค

ข้าวโพดหวานของต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น

เกษตรกรปลูกแค่ 78 ไร่ ด้วยต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นถึงเก็บเกี่ยว ไร่ละ 8,500 บาท...เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาขายแล้ว เกษตรกรจะได้กำไร ไร่ละ 9,100 บาท

มันจริงเท็จแค่ไหน???

ไม่มีการไปสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการ ก่อนจะเริ่มทำโครงการที่ว่ามันเป็นยังไง

เพราะคุณแล้วโครงการทดลองที่ว่านี้ น่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลัง จะเป็นการยืมมือเกษตรกรเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกทดสอบให้บริษัท เอกชนหรือเปล่า

ทำไมถึงมองโครงการที่น่าจะดีในแง่ลบไปได้...พรุ่งนี้มีคำตอบที่ ต้องอธิบายกัน.

**ส-เล-๓**

## ตั้ง'เสธ.อ้าย-ปัทมา'นั่งที่ปรึกษา สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย.

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคม ที่ กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน

ที่ประชุมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสมาคมโดยมี "เสธ.อ้าย" พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพบก และอดีตนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำสากลสมัครเล่นฯ เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคม นอกจากนี้ ยังมีคณะที่ปรึกษาอีก 5 คน ประกอบด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ, พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อดีตแม่ทัพภาค 4 และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายแพทย์อรรถฤทธิ์ ศฤงคโพนบูลย์, ศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ และ ดร.แอน มหาศีตะ

ที่ประชุมรับทราบว่ามี 12 ชนิดกีฬาที่มีโอกาสผ่านการควอลิฟาย กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2021 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ยิงธนู 6 คน, แบดมินตัน 8 คน, ยิงปืน 6 คน, เทเบิลเทนนิส 10 คน, วูตวู้ 3 คน, จักรยาน 1 คน, เทควันโด 1 คน, กรีฑา 3 คน, วีลแชร์เรซซิ่ง 8 คน, วีลแชร์เทนนิส 2 คน, ยกน้ำหนัก 2 คน และวีลแชร์ฟันดาบ 4 คน

สำหรับแผนงานที่สำคัญของสมาคมจะเป็นเจ้าภาพจัด 5 รายการใหญ่ ได้แก่ 1.กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก (ไอวาส เวิลด์ เกม 2020) วันที่ 10-17 ธันวาคม 2563 ที่ จ.นครราชสีมา / กีฬาแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์เอเชีย วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2563 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ ทีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น วันที่ 18-24 ธันวาคม 2563 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาวีลแชร์เทนนิส 3 รายการ ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี / กีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เลื่อนมาจัดใหม่ในช่วงเดือนกันยายน



# 'สนธิรัตน์' เร่งเครื่องบล็อกเชน สกัด'คนกลาง'กดราคาปาล์ม

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “สนธิรัตน์” ลงพื้นที่ พบชาวสวนปาล์มกระบี่ เร่งสร้างความเข้าใจ ระบบบล็อกเชน ชื้อขายปาล์มทั้งระบบ สกัดคนกลางกดราคา ลั่นพร้อมส่งเสริม ไปโอทีเซลเต็มสูบ “ประวิตร” สั่ง 5 กระทรวง เข้มงวดคุมลักลอบนำเข้าทุกช่องทาง เร่งช่วยชาวสวนปาล์มทั้งระบบ

กระทรวงพลังงานประกาศนโยบาย เร่งแก้ไขปัญหาลักลอบนำปาล์มดิบเข้ามา มีการส่งเสริมการนำมันดีเซล B10 เพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศให้มากขึ้น และได้ระบบการซื้อขายปาล์มทั้งระบบด้วย บล็อกเชน (Blockchain)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เดินทางลงพื้นที่ จ.กระบี่ วานนี้ (6 มิ.ย.) เพื่อร่วมเสวนา “Blockchain กับทิศทางใหม่ของ การทำสวนปาล์ม” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ต้องการสร้างความรู้และกระบวนการที่ถูกต้องในการนำ ระบบบล็อกเชนมาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์ม น้ำมันทั้งระบบ ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกร ได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคา สอดคล้องกันทั้งระบบแล้วเช่น โดยรายได้ ตกสู่เกษตรกรอย่างแท้จริง

สำหรับบล็อกเชนจะนำมาใช้บริหาร ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มาผลิต ไปโอทีเซลหรือ B100 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ที่สะท้อนราคาผลปาล์มอย่างเป็นธรรม

อ่านต่อหน้า 4

## ▶ ต่อจากหน้า 1 สนธิรัตน์

จะมีการเก็บข้อมูลราคาของเกษตรกร ลานเท โรงหีบ โรงผลิต B100 และโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งทำให้โครงสร้างราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ กระทรวงพลังงาน คาดว่า ระบบ บล็อกเชนจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

ไม่ถูกกดราคาบีบซื้อ สามารถพัฒนาผลผลิต ที่มีคุณภาพยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมัน และผลผลิตพืชพลังงาน สร้างเสถียรภาพ ราคาให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ช่วย ปรับสมดุลน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจาก การส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลในภาค พลังงานมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า เชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ ช่วยป้องกันการ ลักลอบการนำเข้า และยังลดปัญหา สิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางอากาศจาก ฝุ่น PM 2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคคมนาคมขนส่งอีกด้วย

### “ส.อ.ท.” ต้นแบบบล็อกเชน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ระบบบล็อกเชนที่จะนำมาทดลอง ใช้จะเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยระบบนี้จะกำหนดราคาซื้อขายจะยึดที่ ราคาน้ำมันปาล์มดิบเป็นตัวตั้ง และราคา จะสอดคล้องกับราคา B100 รวมถึงราคา ปาล์มทะเลทรายที่เกษตรกรจะได้รับราคาที่มี เหตุผลมากขึ้น โดยกรมธุรกิจพลังงาน จะเป็นผู้ดูแลกลไกกำหนดราคา CPO ที่จะนำมาทดลองใช้ในระบบ ซึ่งจะพิจารณา ตามสูตรโครงสร้างราคาฯ และต้องไม่กระทบ ใกล้เคียงกับราคาของตลาดด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน คาดหวัง จะกำหนดให้ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรทั้งหมด เข้าสู่ระบบการ ซื้อขายปาล์มน้ำมันด้วยระบบบล็อกเชน หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรม ออนไลน์ภายในปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาการกดราคา ผลปาล์มและป้องกันการลักลอบนำเข้า โดยจะเป็นการขอความร่วมมือผู้ค้า น้ำมัน มาตรา 7 ชื้อน้ำมัน B100 จากผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบบล็อกเชนเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการ ออกกฎหมายใดๆ มาบังคับใช้

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน จะหารือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามถึง ความพร้อมเข้าสู่การทดลองระบบบล็อกเชน เนื่องจากส่วนใหญ่ 50% ของโรงกลั่นทั้งหมด

เป็นของกลุ่ม ปตท. รวมถึงจะหารือถึงความ เป็นไปในการจัดซื้อสต็อก B100 เพิ่มเติมด้วย ก่อน ที่จะขยายผลไปหารือกับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น เช่น บางจาก และเอสโซ่ เป็นต้น

### “ประวิตร” สั่งเข้มลอบนำเข้า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยรับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และ น้ำมันปาล์มของตลาดโลก และภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ตัวเลขการผลิต ความต้องการใช้ และการส่งออก มีปริมาณลดลง แต่ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเริ่มมีการผ่อนคลายความเข้ม งวดมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้เพิ่ม มากขึ้นทั้งปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ รวมทั้งน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร

รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กระทรวง พาณิชย์, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง มหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้บูรณาการทำงานเพื่อป้องกันลักลอบนำเข้า ผลปาล์มและน้ำมันปาล์มทุกช่องทาง

และให้ 5 จังหวัดภายใต้ กนป.(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่และ พังงา) จะต้องขับเคลื่อน การบริหารงานอย่าง ต่อเนื่องรวดเร็ว ให้ได้ผลตามข้อสั่งการของ ประธาน กนป.เพื่อเร่งช่วยเหลือ ยกระดับ รายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และให้ประชาชนได้ใช้ผลผลิตจากปาล์ม ในราคาที่เหมาะสมในภาวะ โควิด-19 ด้วย

## เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

### ● 'อธิบดีกรมศุลฯ' แจง

เมื่อ วันที่ 6 มิ.ย. นายกฤษฏา จีนะ  
วิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งแจ้งกรณีนาย  
สันธนะ ประยูรรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจากนาย  
ซูเว่ย นักธุรกิจชาวจีน อายุ 38 ปี ไปยื่นหนังสือ  
ถึง ผบ.ตร. ขอให้ตั้งคณะพนักงานสืบสวน  
สอบสวนคดีไฮโซสาวรายหนึ่งฉ้อโกง หลอก  
เงิน 2.5 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการนำสินค้า  
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่  
ถูกยึดไว้ออกมา โดยไฮโซสาวอ้างจะนำเงินไป  
จ่ายให้กับผู้ใหญ่ในกรมศุลกากร กับกระทรวง  
มหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯว่า ไม่เคย  
รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับใคร ๆ ทั้งในราชการ หรือ  
โดยส่วนตัวกับหญิงสาวคนดังกล่าว นอกจากนี้  
ไม่เคยเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย หรือคนอื่น  
แต่อย่างใด.





## แท็งก์ความคิด

นฤตย์ เสกธีระ maxlui2810@gmail.com

# ท้องถิ่นวิถีใหม่

**ปี** นี้ น่าเสียดาย เพราะโอกาสจะได้ลงไปติดตามความก้าวหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสะดุดเพราะโควิด-19 ระบาด

คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ปี 2563 จึงประกาศงดมอบรางวัลพระปกเกล้าไปเมื่อวันก่อน

เหตุที่ต้องงดรางวัลนี้ เพราะโรคโควิด-19 ระบาด จนทุกอย่างต้องชะงัก ทีมวิจัยเจาะลึกไม่สามารถลงไปทำงานในพื้นที่ได้ คณะกรรมการก็ลงไปตรวจทานไม่ได้

**ที่สำคัญ** ขณะนี้ท้องถิ่นต่างๆ กำลังมีการกักป้องกันชาวบ้านให้พ้นจากการติดเชื้อ

เกรงว่าถ้าลงไปพื้นที่จะรบกวนการทำงานของท้องถิ่น  
ดังนั้น อย่าเพิ่งลงไปดีกว่า

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งชื่อเข้ามา และผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว คณะกรรมการไอเอสทีก็ไปรวมกับการมอบรางวัลในปีหน้า

ปีนี้รางวัลพระปกเกล้า จึงมอบให้แก่เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ **“รางวัลพระปกเกล้าทองคำ”**

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เป็นรางวัลที่มอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในระยะเวลา 5 ปี

คณะกรรมการเห็นว่า หากเป็นเช่นนั้น ยังพอมีวิธีประเมินรางวัลที่ไม่เดือดร้อนท้องถิ่น และไม่ฝืนกฎ ควบคุม

ปีนี้สถาบันพระปกเกล้า จึงมอบแค่รางวัลพระปกเกล้าทองคำเท่านั้น

บรรดาคณะกรรมการที่เตรียมลงพื้นที่ก็ต้องร้องเพลงรอ

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ลงไปดูการพัฒนาในท้องถิ่นกับตา แต่เมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระผ่าน พ.ร.ก. 4 ฉบับเกี่ยวกับสถานการณ์โค

## วิด-19 ที่ผ่านมา

กลับได้เห็นความตั้งใจที่รัฐบาลจะทุ่มเงินลงไปยังท้องถิ่น เป็นแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ในวงเงิน 400,000 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวคิดของรัฐบาลที่อยากจะทุ่มงบลงไปฟื้นฟูท้องถิ่นนั้น มีความฝัน และความหวัง

จากเอกสารกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาท ระบุถึงแนวทาง “วิถีใหม่” หรือนิว นอร์มอล เอาไว้ 3 ข้อ

หนึ่ง แผนงาน Future Sustainable Growth หรือเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอาหาร ท้องเที่ยวคุณภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หนึ่ง แผนงาน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน คือ เกษตรพอเพียง ผลมผลสาน โอท็อป ท้องเที่ยวชุมชน

อีกหนึ่ง แผนการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน

จากกรอบแผนงานดังกล่าว ท้ายเอกสารยังมีตัวอย่างที่รัฐบาลฝันไว้ให้ ท้องถิ่นขับเคลื่อน

### ที่เห็นโดดเด่นก็คือ เกษตรแปลงใหญ่

หัวใจสำคัญของเกษตรแปลงใหญ่คือให้เกษตรกร “รวมกลุ่ม”

แล้วบริหารจัดการ “ร่วมกัน” ทำให้เกิดผลผลิตรวม และมี “ตลาด” แน่นนอน

คาดหวังว่า การรวมตัวกันของเกษตรกร จะช่วยให้ “ลดต้นทุน” การผลิต และมี “ผลผลิตเพิ่ม”

### ผลผลิตที่ได้มามีคุณภาพได้มาตรฐาน

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ มีหลายท้องที่สามารถทำออกมาเป็นรูปธรรมได้แล้ว

### อาทิ “แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”

แปลงใหญ่ทุเรียนนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท มีเกษตรกร 23 คน รวบรวมผลผลิตที่ตกไซด์มาแปรรูป จำหน่ายสินค้าระดับพรีเมียม ด้วยระบบออนไลน์

ใช้พื้นที่รวม 326.5 ไร่ ผลิตทุเรียนส่งออกต่างประเทศ

ได้ราคากิโลกรัมละ 60 บาท รวมรายได้กลุ่ม 31.77 ล้านบาท

ต้นทุนการผลิตลดลง 9.99 เปอร์เซ็นต์

ผลผลิตเกรดคุณภาพส่งออกเพิ่มขึ้น จาก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็น 80 เปอร์เซ็นต์

หรือ “แปลงใหญ่โคเนื้อ กำแพงเพชร” มีเกษตรกร 34 คน ใช้พื้นที่ 208 ไร่ ในตำบลหินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

เลี้ยงโคขุนมีชีวิต และผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน เชื่อมโยงกับสหกรณ์เครือข่าย เพื่อส่งขาย



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยสุขสรรค์/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย 7 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15428

Col.Inch: 72.04 Ad Value: 111,662

หน้า: 13(ซ้าย)

PRValue (x3): 334,986

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: ท้องถิ่นวิถีใหม่

สามารถลดต้นทุนได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์  
แถมยังได้ราคาขายสูงกว่าตลาด 2 เปอร์เซ็นต์  
นอกจากนี้ ยังมี “ไร่นาสวนผสม” มีตัวอย่างที่ “สวนลุงใจ” ตำบลพาละมี  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หรือ “ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์” ต.หนองบัว  
บาน อ.รัตนบุรี

ยังมี การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ตัวอย่างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  
นี่คือ ความฝันจากส่วนกลางที่อยากเห็น ท้องถิ่นวิถีใหม่  
ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณบอกต่อท้องถิ่น  
บอกให้ทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาที่จะทุ่มลงไปยังภูมิภาคแล้ว  
การพัฒนาดังกล่าว ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ย่อมเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนา  
ตัวเอง

แต่ถ้าท้องถิ่นไม่แข็งแรง อาจจะไม่เสียโอกาส  
เสียโอกาสพัฒนาตัวเอง และเสียโอกาสให้แก่กลุ่มทุน  
ท้องถิ่นบนวิถีใหม่จึงต้องมีความเข้มแข็ง  
ต้อง “มีส่วนร่วม” ต้องสร้าง “เครือข่าย” ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง  
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรับกับ “วิถีใหม่” ภายหลังจากโควิด-19 เริ่มหมดฤทธิ์

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องที่โพสต์ส่งต่อกันทางโซเชียล โดยเฉพาะ  
ทางไลน์ส่งกันถี่ยิบเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจาก  
ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19

นั่นคือเรื่องเพจข้อความที่มีรายชื่อโรงแรมต่างๆในประเทศไทย  
จำนวนมาก ประกาศขาย ในราคาต่างๆ ทำให้แตกตื่นตกใจกันทั้งเมือง  
ที่จริงเพจรายชื่อโรงแรมที่มีชื่อประกาศขายนั้น มีการเผยแพร่กันมา  
เป็นเดือนๆแล้ว แต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากมีการสอบถามไปที่  
โรงแรมแล้วได้รับการปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง

แต่อยู่สัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมีการโพสต์ส่งต่อกันอีก และมีบางสื่อ  
นำไปเผยแพร่ต่อ เท่ากับเป็นการเพิ่มเติกรความร้อนแรงให้คนเข้าใจว่า  
เป็นเรื่องจริง

อย่างที่ "อึ้งกักรีน" เขียนเตือนกันมาตลอดว่า ตรวจสอบให้แน่ใจ  
ก่อนจะส่งต่อ

หลายคนอาจสงสัยว่า เอ้า...แล้วทำไมเจ้าของโรงแรมไม่ออกมา  
แก้ข่าวล่ะ

ว่ากันตามจริง เขาลงไม่มาตามแก้ข่าว หรือ คนทำ "ข่าวปลอม"  
ก็ต้องรับผิดชอบไป รวมถึง คนที่โพสต์ส่งต่อ ด้วย ไม่พ่นผิดตามกฎหมาย  
หาก เจ้าของโรงแรม เขาฟ้องเอา เพราะทำให้เขาเสียหาย  
ระวังกันไว้ เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์...!

**เตือนอีกครั้ง... หลอกรับเงิน**

ช่วงนี้มีข่าว การจ่ายเงินเยียวยา และการให้ ยี่นอุทธรณ์รับเงิน

เยียวยา จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส  
โควิด-19

เงินเยียวยา 5,000 บาท รับกันไปแล้ว เงิน  
ช่วยประกันสังคม เร่งจ่ายกันอยู่ และล่าสุดการจ่าย  
เงินเยียวยาเกษตรกร รอบแรก



เห็นข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ  
สหกรณ์ สรุปยอดยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร  
สิ้นสุดวันที่ 5 มิ.ย.2563 รวม 126,891 ราย แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
11,774 ราย และยื่นยันเหตุผลเพียงพอได้ครบทุกคน  
ดังนั้น เกษตรกรทุกคน ที่รอรับเงินเยียวยา  
ขอให้รอดติดตามจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยตรงตามขั้นตอนที่แจ้งไว้

นอกจากนี้เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาและไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้นั้น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ติดตามได้แล้ว 293,366 ราย ยังเหลือรอโอนอีก 62,714 ราย

วันนี้จึงต้องนำเรื่องนี้มาเขียนให้ทราบกัน เนื่องจากมี "มิจฉาชีพ" ที่ทำเป็นขบวนการเริ่มออกมาหลอกลวงอีกแล้ว

มีการสุ่มโทรศัพท์ไปสอบถาม ว่า ขอเงินเยียวยาไว้หรือเปล่า ได้รับหรือยัง หากใครบอกยังไม่ได้รับจะเสนอว่าจะให้ติดต่อให้หรือเปล่า ถ้าตกลงจะให้ส่งข้อความให้ทางไลน์ หรือ SMS

แต่ผู้ที่ได้รับโทรศัพท์คงจะไหวตัวทันเลยบอกว่าได้รับแล้ว บางคนที่ไม่ได้ขอ ก็อ้างว่าได้รับแล้วเช่นกัน เพื่อติดตามพฤติกรรมของ มิจฉาชีพ ในโลกออนไลน์ เหล่านี้

แฟนผู้อ่าน ที่ให้ข้อมูลมาเตือนภัยกันว่า คนที่ขอรับเงินเยียวยา และ ยังไม่ได้รับเงิน อย่าไปหลงเชื่อ มิจฉาชีพ ที่ส่งข้อความมาให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ในเพจ หรือข้อความที่ส่งมา

เรื่องนี้แม้จะยังไม่มีการส่งข้อความหลอกลวงแพร่หลายเป็นแค่เริ่มต้น แต่เมื่อมีแฟนผู้อ่านให้ข้อมูลมา

จึงเป็นหน้าที่ของ "อีเกิ้ลกรีน" ที่ต้องนำมาเตือนกันไว้ก่อน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้.

อีเกิ้ลกรีน

[songsocial99@gmail.com](mailto:songsocial99@gmail.com)